

kế hoạch và hệ thống chỉ tiêu kế hoạch sản xuất — kỹ thuật — tài chính của các xí nghiệp quốc doanh địa phương cho phù hợp với trình độ và yêu cầu quản lý hiện nay.

Hà-nội, ngày 17 tháng 5 năm 1971

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

CHỈ THỊ số 165-TTg ngày 10-6-1971 về việc thực hiện chế độ phân phối lợi nhuận xí nghiệp công nghiệp quốc doanh.

Hội đồng Chính phủ đã ban hành điều lệ tạm thời phân phối lợi nhuận xí nghiệp công nghiệp quốc doanh số 236-CP ngày 10-12-1970.

Điều lệ tạm thời phân phối lợi nhuận xí nghiệp công nghiệp quốc doanh sẽ được áp dụng rộng rãi cho những xí nghiệp có đủ những điều kiện sau đây :

- Sản xuất tương đối ổn định và có lãi ;
- Có kế hoạch sản xuất — kỹ thuật — tài chính được duyệt ;
- Đã thực hiện hạch toán kinh tế tương đối tốt, nhất là hạch toán giá thành, có giá bán buôn xí nghiệp được cơ quan có thẩm quyền quy định ;
- Đã thực hiện nghiêm chỉnh chế độ hợp đồng kinh tế.

Bốn điều kiện nói trên bảo đảm cho các chế độ mới thực sự có tác dụng khuyến khích « tăng cường quản lý kinh tế tài chính, nâng cao trình độ hạch toán kinh tế, tăng tích lũy xã hội chủ nghĩa, làm cho xí nghiệp quan tâm đến kết quả của sản xuất, làm ăn có tính toán, sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn có hiệu quả kinh tế cao ».

Cho nên xí nghiệp nào muốn được áp dụng chế độ phân phối lợi nhuận mới, nhất thiết phải có đủ 4 điều kiện nói trên. Các Bộ, các ngành, các Ủy ban hành chính địa phương cần quán triệt ý nghĩa, mục đích của chế độ phân phối lợi nhuận mới ban hành ; giải thích thật kỹ cho giám đốc các xí nghiệp hiểu để tránh sự suy nghĩ lệch lạc như chỉ thấy mặt quyền lợi mà Nhà

nước dành cho xí nghiệp mà không thấy những điều kiện xí nghiệp cần phải bảo đảm để được hưởng những quyền lợi đó.

Chỉ có hiểu đúng như trên, thì chế độ phân phối lợi nhuận mới có tác dụng thúc đẩy tăng cường quản lý kinh tế tài chính trong ngành công nghiệp quốc doanh của ta, góp phần xây dựng ngày càng nhiều xí nghiệp tiên tiến về mặt quản lý kinh tế tài chính.

Căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể hiện nay là còn nhiều xí nghiệp chưa có đủ bốn điều kiện để được áp dụng chế độ phân phối lợi nhuận mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, Tổng cục chủ quản :

— Kiểm tra, đôn đốc các xí nghiệp ra sức chấp hành tốt chỉ thị số 11-TTg ngày 9-1-1971 của Thủ tướng Chính phủ về « ổn định tình hình sản xuất và cải tiến một bước công tác quản lý xí nghiệp công nghiệp quốc doanh » ;

— Thông qua việc chấn chỉnh công tác kế toán và việc thi hành điều lệ kế toán trưởng số 176-CP ngày 10-9-1970 mà năm vũng những xí nghiệp có triển vọng tiến bộ về mặt quản lý để bồi dưỡng, giúp đỡ cho xí nghiệp đạt được đủ bốn điều kiện nói trên để đăng ký với Bộ, Tổng cục chủ quản và Bộ Tài chính để xin được áp dụng điều lệ phân phối lợi nhuận mới (mẫu đăng ký do Bộ Tài chính quy định) ;

— Tùy theo trình độ tiến bộ của từng xí nghiệp, Bộ chủ quản và Bộ Tài chính bàn bạc nhất trí xét duyệt cho xí nghiệp đăng ký để được áp dụng chế độ phân phối lợi nhuận trong năm 1971 hay chuyển sang năm 1972 mới áp dụng.

Riêng đối với các xí nghiệp địa phương, vì hiện nay phần lớn các xí nghiệp còn ở trong tình hình sản xuất chưa ổn định, quản lý chưa có nền nếp, kinh doanh bị lỗ hay tích lũy còn ít, nên nói chung, các Ủy ban hành chính tỉnh và thành phố cần phải thận trọng trong việc xét duyệt đăng ký để xin được áp dụng chế độ mới.

Bộ Tài chính được giao trách nhiệm, căn cứ vào điều kiện tạm thời về phân phối lợi nhuận mà nghiên cứu và định các tỷ lệ phân phối áp dụng cho từng loại quỹ đối với xí nghiệp địa phương.

Hà-nội, ngày 10 tháng 6 năm 1971

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

NGUYỄN CÓN